

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1653 ราคา 10.00 บาท

“กรณี” เปิดราคาน้ำมันคนไทยโดนปล้น ค่ากลั่นน้ำมันขึ้นพรวด 10 เท่าปีเดียว จี้กำหนดเพดาน-เก็บภาษีลาภลอย

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขานุการพรรค ร่วมกันแถลงถึงวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ก็ยังราคาต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนด้วยกัน เพราะมีการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยราคาหน้าปั๊ม แต่ขณะนี้สถานะกองทุนน้ำมันติดลบ 86,000 ล้านบาท หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจติดลบทะลุ 1 แสนล้านบาท ในสิ้นเดือนนี้ กองทุนน้ำมันจึงอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถกู้สถาบันการเงินได้อีก แม้ในอนาคตราคาน้ำมันโลกจะลดลง แต่ก็ยังเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจำนวนมาก เพื่อชำระหนี้กองทุนที่ติดลบอยู่ จึงกลายเป็นภาระในอนาคตของประชาชน ตอนนี้นักไทยกำลังโดนปล้นจากค่ากลั่นน้ำมัน จากข้อมูลราคาค่ากลั่นน้ำมันในช่วงเวลาเดียวกันปี 2563 อยู่ที่ 0.88 บาทต่อลิตร, ปี 2564 อยู่ที่ 0.87 บาทต่อลิตร แต่ปี 2565 กระโดดมาอยู่ที่ 8.56 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เท่า เท่ากับค่ากลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ไปเพิ่มตามราคาตลาดน้ำมันสิงคโปร์ ทั้งที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้น กลายเป็นภาระประชาชน ภาระกองทุนน้ำมัน แต่ทำไมรัฐปล่อยให้เพิ่มกำไรได้ขนาดนี้ หัวหน้าพรรคกล้า เสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้ 3 ข้อ คือ 1) ควรกำหนดเพดานค่าการกลั่น เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการกำไรเกินควร พร้อมกำหนดขั้นต่ำไม่ให้ถึงกับขาดทุน 2) เสนอเก็บ “ภาษีลาภลอย” (Windfall Tax) เพราะส่วนต่างจากราคาการกลั่นน้ำมัน เป็นราคาลาภลอยให้กับบริษัท ทำให้ได้กำไรจากส่วนต่าง จึงควรเก็บภาษีลาภลอย เพื่อนำกำไรที่เกินมาช่วยเหลือประชาชน นำมาช่วยในกองทุนน้ำมันต่อไป และ 3) ต้องจริงจังกับมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน

“คำถามคือโรงกลั่นนี้ของใคร ปตท. เป็นเจ้าของโรงกลั่นกว่า 70% ในประเทศ โดยที่รัฐไม่มีคำอธิบายให้ประชาชน กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าทำไมไม่ไปดู ส่วนกระทรวงพลังงานก็มีอำนาจโดยตรง อยากรู้ว่าปตท. รู้ดีเพราะเป็นลูกหม้อ ปตท. มาก่อน ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาเกรงใจเพื่อนๆ มันมีวิธีที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองและประชาชนได้ทันที ท่านต้องรีบตัดสินใจ ขณะที่กระทรวงการคลัง ก็มีส่วนเหมือนกัน ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายภาษีลาภลอย แต่ก็มีหุ้นในโรงกลั่น ทุกคนควรใช้พลังให้ถูกที่ ในการหาความเป็นธรรมให้กับสังคมไทย ข้อมูลนี้ถ้าพรรคกล้าหาได้ ก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในอำนาจก็ต้องคิดได้เหมือนกัน แต่คำถามคือ ทำไมไม่ทำอะไร ปล่อยให้กองทุนน้ำมันติดหนี้เงินจะเฉียด ไม่มีประสิทธิภาพ” นายกรณ์ กล่าว

“ประยุทธ์” ลั่น ตำรวจมีสิทธิป้องกันตัวเองหากมีอบเล่นนอก กติกา เตือนลูกหลาน ขอให้ห่างอนาคตตัวเองบ้าง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกลุ่มมือบอนข่มขู่และข่มขืนปล้นนายรัฐมนตรี โดยถามว่า มีความกังวลหรือไม่ในเรื่องดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ก็ขึ้นอยู่กับเขาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ วันนี้ทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยและรัฐบาลเองก็ไม่ได้ขัดขวาง โดยให้มีการขออนุมัติขออนุญาต และไม่ใช้ความรุนแรง แล้วทำไมสื่อมวลชนไม่เสนอข่าวทางนั้นบ้าง วันนี้ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเสี่ยงภัยอยู่ทุกวัน ซึ่งถ้าไม่ใช้ความรุนแรง ก็คงไม่ต้องปฏิบัติอะไร เจ้าหน้าที่เขาห้ามไปตรงไหน ก็ห้ามไป แต่ถ้าไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการเท่านั้น แต่ถ้าหากถูกใช้กำลังก่อนเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิในการที่จะบังคับใช้กฎหมายการป้องกันตัว

“ก็ขอเตือนน้องๆ หลานๆ ลูกๆ ก็แล้วกัน ผมก็มองในแง่ที่ทุกคนมีสิทธิในการแสดงออก เพียงแต่ขอให้คำนึงถึงกฎหมายด้วยก็แล้วกัน ไม่อยากให้มีคดีความในวันข้างหน้า มันเสียอนาคตด้วย เรื่องนี้ไม่ได้ขู่ เพราะนี่คือกฎหมาย ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และวันนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆ เอาไว้ก่อนได้ไหม” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“ธนกร” เผย นายกฯ ชื่นชม ยศ. เดินหน้าไกลเกลี่ยหนี้ภาคครัวเรือน ช่วยเหลือ ปชช. สำเร็จ 18,374 ราย เป็นทุนทรัพย์กว่า 4.45 พันล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” รวมทั้งกำหนดประเด็นต่างๆ ในการแก้ปัญหา โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการ “มหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สิน หนี้ครัวเรือน” ผ่านมาแล้วจำนวน 24 ครั้ง ไกลเกลี่ยสำเร็จ 18,374 ราย ทุนทรัพย์กว่า 4.45 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35% ของผู้เข้าร่วมไกลเกลี่ย โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ณ กาฬเวลา จังหวัดราชบุรี

“สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมไกลเกลี่ยหนี้ขอให้ติดตามรายละเอียดจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะยังคงเดินหน้านำมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินทุกจังหวัด จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้ ตามบัญชาและนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน” นายธนกร กล่าว

มูมภายใน

การออกใบกำกับภาษี

การออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องออกให้มีรายการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86/4 ส่วนการเรียบลำดับการออกใบกำกับภาษีนั้นจะออกพร้อมกันหลายเล่มเป็นเหตุให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่เรียงกันก็ยอมรับได้

(กค 0706/พ./1514 ลว. 13 ก.พ. 2547)

สำนักงานเทศบาลเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำประปาได้จัดทำใบกำกับภาษีโดยรายการที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับสำนักงานเทศบาลจะใช้ตราประทับที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีเพิ่มเติมลงในใบกำกับภาษีก็ยอมรับได้ แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ชื้อน้ำประปาไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามใบกำกับภาษีนั้นไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเป็นใบกำกับภาษีที่ต้องห้ามตามข้อ 2(12) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ฉบับที่ 42)

(กค 0706/พ./3455 ลว. 5 เม.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท เรืองทิวทรัพย์ จำกัด

13 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 572 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางบุษรินทร์ เรืองทิวทรัพย์
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ